



ประกาศคณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงาน  
ด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า

ตามประกาศคณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงานด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะกรรมการสื่อสารมวลชน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๐๖๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงานด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า ได้แก่

ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวกุลธิดา ปัญญาวงษ์

อันดับสำรอง นายณัฐวุฒิ ร้อยกรอง

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริหารงานบุคคล ชั้น ๑ อาคารบริหาร สำนักงานคณะกรรมการสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน โดยคณะจักเรียกอันดับสำรองต่อไป และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา โดยจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง จำนวน ๒๕๐.-บาท ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ ๒๔ (OPD 24) ชั้น ๑๒ ตึกศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยาแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล)  
คณบดีคณะกรรมการสื่อสารมวลชน

## ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา สำหรับบุคลากรแรกเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

ติดต่อจุดที่ 1 เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วย ณ ตู้อลงทะเบียน (CEOS) (ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี)  
ในวันที่ท่านได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ท่านสมัคร

2

ติดต่อห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD เบอร์ 24 เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ (ณ ชั้น 2 ตึกตะวัน กังวานพงศ์)  
(กรุณามาติดต่อก่อนเวลาทดสอบอย่างน้อย 30 นาที)

3

ติดต่อชำระเงิน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน (ณ ศูนย์รับเงิน 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี)  
\*\*\*กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อยืนยันให้นักจิตวิทยาในเวลาทดสอบ\*\*\*

(อัตราค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลกำหนด)

4

รอทำการทดสอบ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD เบอร์ 24 เวลา 13.00 น. หรือ 14.30 น.  
ตามที่ท่านได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่สมัคร (ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 1 ชั่วโมง)

### หมายเหตุ

1. หากท่านได้รับแจ้งให้ทดสอบในเวลา 13.00 น. กรุณามาติดต่อก่อนเวลา 12.30 น.  
หากท่านได้รับแจ้งให้ทดสอบในเวลา 14.30 น. กรุณามาติดต่อก่อนเวลา 14.00 น.
2. นักจิตวิทยาจะทำการส่งผลให้หน่วยงานที่ท่านสมัครภายใน 5 วันทำการ  
โดยท่านจะไม่ได้ทราบผลของตนเอง